

หนังสือพิมพ์  
คม ชัด ลึก

Section : -

Date : วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ปีที่ :-

ฉบับที่ :-

หน้า : 10

Clip : ข่าว-ดำ

Headline: จุฬาฯ แชมป์ ตอบคำถามบัญชี ต่อยอดน าคความรู้ปฏิบัติงานในอนาคต

Event : Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 2

10 | วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

คมชัดลึก

# 'จุฬาฯ' แชมป์ตอบคำถามบัญชี

## ต่อยอดน าคความรู้ปฏิบัติงานในอนาคต

● บัญชีจุฬาฯชนะเลิศตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 126 ทีม รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษา 3 หมื่นบาท พร้อมเป็นใบเบิกทางร่วมงานกับสำนักงานสอบบัญชีระดับนานาชาติ นำความรู้ความสามารถมาใช้ปฏิบัติงานได้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นอาจารย์และนิสิตนักศึกษาด้านการบัญชีทั่วประเทศ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสสู่องค์กรบัญชีระดับโลก โดยปีนี้ นิสิตสาวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้าแชมป์

จากการแข่งขัน ได้แก่ น.ส.บุณรัตน์ ฤกษ์มงคลวิทย์ น.ส.ภิกขุพร ไพศาลศรีสมสูง น.ส.เบญจมาศ ทูสกุล และรองชนะเลิศอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นายณพพล อนรรฆพฤกษ์ นายบรรณันท์ คุณศิริานนท์ และนายเสกฐรภูมิ เสาร์อุโมงค์ ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นายนิเวศ หาญภักดิ์ นายณรายศ วุฒิเวชช์ และ นายรัฐพงศ์ คงแก้ว

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธีรารัง ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นการยกระดับการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี ให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาแสดงความสามารถใน

การตอบคำถามโดยคำถามที่นำมาใช้ในการแข่งขันมีทุกด้านทั้งด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสอบบัญชี มาตรฐานบัญชี ทางด้านไอที ทางด้านภาษีอากร ทางด้านจรรยาบรรณธุรกิจหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่นิสิตนักศึกษาจะมาเตรียมความพร้อม เพราะเมื่อจบการศึกษาออกไปนั้นจะได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ปฏิบัติงานได้ในอนาคต

ด้าน น.ส.บุณรัตน์ ฤกษ์มงคลวิทย์ เป็นตัวแทนจากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันครั้งนี้ทำให้ได้ทบทวนความรู้ใหม่ๆ และมีโอกาสได้รับความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์หลายคนที่มาช่วยสอน ได้แสดงความสามารถที่

มีอยู่ออกมาให้แกทุกคนได้เห็น ภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันการศึกษา

สำหรับผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีในครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาทีมละ 3 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 126 ทีม จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาการบัญชีจำนวน 64 สถาบันให้ความกระตือรือร้นและสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาด้านการบัญชีที่เรียนในห้องเรียนแล้ว ผู้ชนะเลิศการแข่งขันยังจะได้รับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษารวม 3 หมื่นบาท รวมทั้งโอกาสในการเข้าร่วมงานกับสำนักงานสอบบัญชีระดับนานาชาติ ได้แก่ Deloitte, Ernst&Young, KPMG, และ PWC อีกด้วย



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2685-2500 โทรสาร 0-2685-2501 <http://fap.or.th> [fap@fap.or.th](mailto:fap@fap.or.th)